



บทที่ ๓

ประวัติความเป็นมาและนโยบายต่อท่านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาล ชานินทร์ กรีวิเชียร

การศึกษาความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จะต้องพิจารณาที่มาและวิวัฒนาการของพรรคควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้อุดมการณ์ นโยบายพื้นฐานของพรรค การพัฒนาเคลื่อนไหวต่อสู้เป้าหมายทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดสถานการณ์ผันแปรทางการเมืองคือรัฐประหาร เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และรัฐบาลของ นายชานินทร์ กรีวิเชียร ขึ้นมาปกครองประเทศก็ได้ดำเนินนโยบายทางการเมืองอย่างรุนแรง ใช้มาตรการปราบปรามแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด จนผลักดันให้ปัญญาชน นิสิต - นักศึกษา ต้องเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประเด็นต่าง ๆ นี้อาจแยกวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

๑. ประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ๑.๑ ข้อบัญญัติ ๑๐ ประการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ๑.๒ สรุปการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนถึงเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
๒. นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลชานินทร์ กรีวิเชียร และความเหี้ยมโหดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ๒.๑ นโยบายภายในประเทศของรัฐบาลชานินทร์ กรีวิเชียร ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 - ๒.๒ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชานินทร์ กรีวิเชียร
๓. ประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ยุ่งยากและซับซ้อนมาก ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ก็ยากที่จะค้นคว้าหามาได้ เช่น ที่เกี่ยวกับผู้นำพรรค แผนงานของพรรคที่ปรากฏเผยแพร่มีแต่หลัก ๑๐ ประการที่แถลงออกมาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงอีกในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบันข้อมูลที่พอจะค้นหาได้ก็คือนอกจากเจ้าหน้าที่ปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์และจากบุคคลที่จับได้ในสนามรบหรือมอบตัว คือได้มีการนำเอาเอกสารตีพิมพ์ลับออกมาโดยส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์หาข้อมูล นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่ทางราชการยึดได้จากผู้ออกการร้ายคอมมิวนิสต์ การซักถามผู้ออกการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ถูกจับได้หรือมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ และผลรายงานการวิจัยต่าง ๆ โดยสรุปแล้วพอจะสรุปใจความสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

คอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๗๐ มาด้วยกัน ๒ ด้าน^๒

สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จากประเทศจีนได้ถูกส่งตัวเข้ามาขยายงานในกลุ่มคนจีนในประเทศไทย โดยเข้าประจำอยู่ตามกลุ่มและสมาคมต่าง ๆ ที่พรรคก๊กมินตั๋งจัดตั้งขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อปลุกกระแสมวลชนหาสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดากรรณกรชาวจีนที่มาทำเรือ โรงสี โรงเลื่อย และตามโรงเรียน ครั้นในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๐ คอมมิวนิสต์จีนในไทยเริ่มแตกแยกตัวออกจากสมาคมต่าง ๆ ของพรรคก๊กมินตั๋ง เพราะคอมมิวนิสต์จีนกับ

^๑ Andrew Turton, Jonathan East, and Malcolm Caldwell (edited), Patrice de Beer, "History and Policy of the Communist Party of Thailand" Thailand Roofs of Conflict, (Nottingham: The Russell Press Ltd. 1978), pp. 143 - 144.

^๒ สายหยุด เกิดผล และ สมชัย รั้ววิจิตร, อนาคตไทย, (พระนคร: กรุงเทพฯ)

พรรคคอมมิวนิสต์ (ในประเทศจีน) เกิดแตกแยกกัน (ขณะเดียวกันได้มีนักศึกษาจีนซึ่งนำลัทธิคอมมิวนิสต์มาจากยุโรปและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์บางส่วน ซึ่งแตกหนีการกวาดล้างของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนเข้ามาประเทศไทยด้วย แล้วพยายามสร้างองค์การต่าง ๆ ของตนเอง เช่น ได้จัดตั้งสมาคมเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หนวยลัทธิมาร์กซ์ - เลนิน ขึ้นเป็นต้น ทำการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมคอมมิวนิสต์)

พรรคคอมมิวนิสต์ไทยในระยะแรกมีลักษณะเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยหน่วยงาน ๒ หน่วยคือ หน่วยพรรคแผนกไทยและหน่วยพรรคแผนกจีน ต่อมาได้แบ่งงานและแยกตัวออกเป็นคณะกรรมการบริหารสาขาจีนและคณะกรรมการบริหารสาขาไทย ต่างบริหารงานประจำวันอย่างเป็นอิสระ แต่ในกรณีเกี่ยวกับปัญหาสำคัญด้านการเมืองและการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งสองคณะก็จะประชุมปรึกษาหารือกัน คณะกรรมการสาขาจีนได้ถูกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสถาปนารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนโค่นสำเร็จ สมาชิกส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศจีน อีกส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อเป็นแกนนำของพรรคและทำการปรับปรุงพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้เข้มแข็ง

อีกด้านหนึ่งนั้นในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ชาวจีนภายใต้การนำของโฮจิมินห์ซึ่งทำการต่อสู้อิสรภาพจากฝรั่งเศส ถูกฝรั่งเศสปราบปรามอย่างหนักในอินโดจีนก็ได้หลบหนีเข้ามาเคลื่อนไหวในกลุ่มชาวจีนในประเทศไทย และในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๖ พรรคคอมมิวนิสต์ชาวจีนในประเทศไทยซึ่งย้ายเข้ามาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างลับ ๆ เป็นการชั่วคราว พร้อมกันนั้นได้ทำการเผยแพร่วัฒนธรรมคอมมิวนิสต์และแสวงหาความร่วมมือในกลุ่มคนชาวจีนในประเทศไทยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และได้ขยายตัวเข้าไปในบรรดากลุ่มจีน - ไทย

จากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยดังกล่าวนี้ ทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งด้านอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติจากสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างมาก บุคคลเหล่านี้ได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมา

ออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลให้พรรคฯ ได้ใช้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานมวลชนที่มั่นคงในเวลาต่อไป

เมื่อคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕^{๑)} ความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยการออกหนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่แนวความคิด ๓ ฉบับคือ "สัจจิง" "๒๔ มิถุนายน" และ "มวลชนรายสัปดาห์" ได้เสนอเรื่องราวของเลนิน - สตาลิน และโครงการเศรษฐกิจของรัสเซียในลักษณะชี้ชวนให้ประชาชนมองเห็นความดีความงามของประเทศคอมมิวนิสต์ เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ขึ้นใช้^{๒)} ในช่วงระยะสงครามมหาเอเซียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลุ่มคอมมิวนิสต์ไทยสามารถใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์กับตนโดยทำการแทรกแซงตามจุดที่มีความเคลื่อนไหวโดยอ้างความรักชาติในการต่อต้านญี่ปุ่น กลุ่มคอมมิวนิสต์จึงได้ประกาศตั้ง "พรรคคอมมิวนิสต์ไทย" ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ พร้อมกันนั้นก็ได้เปิดประชุมสมัชชาผู้แทนครั้งที่ ๑ เนื่องจากสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การพรรคคอมมิวนิสต์ จึงจึงได้มีบทบาทสำคัญในการวางโครงสร้างพรรคและวางแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ

ถ้าพิจารณาจากความเป็นมาในอดีต พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยเข้ามาเล่นการเมืองในระบอบรัฐสภาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยรัฐบาลไทยแลกเปลี่ยนกับสหภาพโซเวียตในการให้ความสนับสนุนประเทศไทย เขาเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยรัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็น

^{๑)} ภูมิรัตน์ ทักษากิจพงษ์, กลวิธีขบวนการทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๐)

คอมมิวนิสต์^๑ มีผลทำให้ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคได้รับเลือกตั้ง
 ทั่วไปในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕^๒ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเล่นการเมืองภายใต้
 ระบบรัฐสภาได้ประมาณ ๑ ปีเศษ ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง จอมพล ป.
 พิบูลสงคราม ทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รัฐบาลทหารของ จอมพล ป.
 พิบูลสงคราม ได้ทำการปราบปรามอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓^๓ และประกาศใช้กฎหมาย
 ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 ต้องดำเนินงานอย่างปกปิด และเริ่มปรับปรุงพรรคเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคจากงานใน
 เมืองไปสู่งานในชนบท โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากนักการเมืองไปขยายงานในหมู่กรรมกร
 ชาวนา ปัญญาชน และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำการปฏิวัติรัฐบาล ได้ทำ
 การจับกุมฝ่ายซ้ายและสมาชิกพรรคอย่างกว้างขวางอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ครั้งนั้นระคมัย
 นำถูกจับกุมและบางคนถูกประหารชีวิต นายครอง จันดาวงศ์ ถูกประหารชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการ
 ประชุมสมัชชาของพรรค เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิวัติและการต่อสู้เพื่อยึดอำนาจรัฐ โดยที่

^๑สำหรับข้อแลกเปลี่ยนนั้นดูรายละเอียดจาก ไมตรี จุลคุลย์, ประเทศไทยกับ
 สหประชาชาติ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท แผนกการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๐๔)
 หน้า ๒๓.

^๒J.H. Brimmell, Communist in South East Asia (London:
 Oxford University Press, 1955), p. 114.

^๓โดยได้ทำการจับกุมในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การจับกุมครั้งนี้เรียกว่า
 "กบฏสันติภาพ" ดูรายละเอียดจาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศ

ประชุมไคลองมติกังนี้คือ

๑. จัดตั้งแนวร่วมรักชาติประชาธิปไตย
๒. รับหลักการที่จะคัดออวูชให้แก่องกำลังของพรรคฯ
๓. ประกาศอย่างชัดเจนนั่นว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องการ
ขจัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา
๔. ประกาศเจตนารมณ์ที่จะโค่นล้มรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ชนระวัชต์

นอกจากนั้นแล้วที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญแก่ชาวนาเป็นอันค้ำหนึ่ง รองลงมาคือกรรมกรในเมืองหลวง งานอันค้ำแรกคือการส่งสมาชิกพรรคออกไปเคลื่อนไหวปฏิบัติงานในชนบทมากขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ได้ประกาศนโยบายแข่งกร้าวที่จะปราบปรามคอมมิวนิสต์ ทำให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เคลื่อนไหวในการที่จัดตั้งมวลชนและมีกองกำลังที่คัดออวูช ประสบความสำเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพรรคได้ขยายงานการโฆษณาชวนเชื่อไปอีกระดับหนึ่งคือ ได้เปิดวิหุ "เสียงประชาชนแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ การเปิดวิหุเสียงปวงชนมีผลก็คือ ทำให้การปฏิบัติงานสามารถปลุกกระดมได้กว้างขวาง โดยอาศัยสถานีวิทยุเสียงประชาชนที่ตั้งขึ้น เพื่อโฆษณาชวนเชื่อและช่วยให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการปลุกกระดมในพื้นที่ที่ทางไกล พร้อมกันนั้นก็จัดตั้งกองกำลังคัดออวูชขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม โดยดำเนินการลยทตามวิธีสงครามกองโจรที่เหมา เจ๋อตุงสั่งสอนไว้คือ หลีกเลียงการปะทะกับกองกำลังของเจ้าหน้าที่เมื่อรู้ตัวว่ายังไม่เข้มแข็งพอ ปรากฏหลักฐานชัดเจนนว่าแนวทางการต่อสู้เพื่อปฏิวัติประเทศไทย ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ดำเนินการตามแนวทางของจีนอย่างแนชัค โดยเฉพาะในช่วงนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งองค์การแนวร่วมต่าง ๆ หลายองค์การ เช่น "ขบวนการเอกราชแห่งประเทศไทย" ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมี นายมงคล ๗ นคร เป็นผู้นำ ต่อมา "แนวร่วมรัก

จุฬานนท์ เป็นผู้นำ สำหรับองค์การอื่น ๆ ก็มี เช่น "สหพันธ์กรรมกรรักชาติแห่งประเทศไทย" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ "องค์การอาสาสมัคร" ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปีเดียวกัน สำหรับองค์การเยาวชนรักชาติแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ปีต่อมา เมื่อได้มีการรวมองค์การต่าง ๆ เหล่านี้ไว้เป็น "แนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย" ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยว่ายึดมั่นในการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ชั่วครั้งชั่วชาติเกี่ยวกับแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทยก็คือการที่ดำเนินกู้แทนประจำต่างประเทศของแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ ๓ ปีแห่งการก่อตั้งขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑^๑ โดยมี พันโทโพยม จุฬานนท์^๒ เป็นประธานในงานเลี้ยงและได้เชิญบรรดาทูตของประเทศต่าง ๆ และผู้แทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมในงานด้วย

๑.๑ ข้อบัญญัติ ๑๐ ประการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

สำหรับแผนการขั้นพื้นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ถูกระบุไว้ใน "ข้อบัญญัติ ๑๐ ประการ" ฉบับแรกได้พิมพ์ออกมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.

ศูนย์วิทยุทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๑จากการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย, สมุคปกขาวของกองอำนวยการป้องกันและการปราบปรามคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๑๔ หน้า ๑๕.

^๒ปีนี้ พันโทโพยม จุฬานนท์ ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๓ ด้วยโรคพยาธิเบียดเบียน ณ สถานพยาบาลระดับบุคคลสำคัญในนครปักกิ่ง รวมอายุได้ ๙๒ ปี คุรายละเอียดยกจากคอกพุทราเปื้อนหมึก "บันทึกสังคมบางหนา" บางกอกรีคเคอร์ ๕ (พฤศจิกายน

๒๕๑๑^๑ และได้แก้ไขในวาระครบรอบ/๑๔ ปีแห่งการจัดตั้งพรรค ปรับปรุงข้อบัญญัติ ๑๐ ประการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้ตีพิมพ์ออกเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

- ๑. ฌ็องกำลังกรรมกร ชาวนา นายทุนน้อย นายทุนชาติผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ชยายสงครามประชาชน
- ๒. ในด้านตัวบทกฎหมายและสิทธิเสรีภาพให้ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด
- ๓. นโยบายต่อต้านสหรัฐอเมริกาและเสนอแนะให้บริบทภัยของกลุ่ม
ถนอม
- ๔. ดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ คัดค้านมหาอำนาจคือ
สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
- ๕. เน้นเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน
- ๖. ต่อต้านระบบศักดินาและสนับสนุนให้ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไร่
ชาวนา
- ๗. นโยบายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรของชาติให้เป็นผลประโยชน์ต่อ
ประชาชน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๑ ทัศนะ เอก เสริมศักดิ์ วรรณสุต การกำหนดแนวความคิดและหนทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศไทย (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕), หน้า ๒๐ - ๒๒, ไฟโรจน์
กาญจนพันธุ์, การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลไทย,
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๔),

๘. ขยายบทบาทการต่อสู้ของกรรมกรและรัฐบาลควรมุ่งดำเนินการให้
สวัสดิการแก่กรรมกร

๙. นโยบายประกันสิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคม

๑๐. ทอตันวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมของอเมริกา^๑

๑.๒ สรุปความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนถึง ๒

ตุลาคม ๒๕๑๔^๒

๑. การเคลื่อนไหวในระยะแรก ๆ นั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการยึดอำนาจและขยายอิทธิพลในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท ซึ่งได้แก่การเคลื่อนไหวทางรัฐสภา กรรมกร และนักศึกษา ปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สามารถเคลื่อนไหวระดมหนึ่งทีไฉฉฉ แต่เป็นงานที่ไม่ตรงต่อเป้าหมายที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้เท่าใดนัก เนื่องจากพรรคฯ คำนึงเห็นว่า แม่นว่ากรรมกรจะเป็นกำลังส่วนหน้าที่จะช่วยนำการต่อสู้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ก็ยังไม่เจริญเต็มที่ จึงทำให้มีจำนวนกรรมกรที่เป็นพลังสนับสนุนการปฏิวัติการในเมืองอยู่น้อยมาก จึงทำให้ชาวนาซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากคือ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกลายเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นกำลังพื้นฐานในการปฏิวัติ ทั้งนี้ก็หมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๑Ibid, pp. 151 - 152.

^๒คัดลอกจากเอกสารโรเนียว กอ.รมน. "ประวัติและความเป็นมาของพรรค

ประเทศไทยจะละทิ้งการเคลื่อนไหวทางบ้านรัฐสภาไปเสียเลย^๑ ส่วนหนึ่งของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับมอบหมายให้เคลื่อนไหว อิทธิพลทางบ้านสภาและในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และนักศึกษาอายุเป็นนอย่างมาก

๒. ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ ๒ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๔ หรือปี พ.ศ. ๒๔๔๕ นั้น มติของที่ประชุมที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติงานมุ่งเข้าไปสู่ชาวไร่ชาวนาหรือชนชั้นกรรมาชีพ เพราะปรากฏว่าพรรคฯ ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการปลุกกระดมให้ชาวนาเขาเป็นพวก สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ คณะกรรมการกลางส่วนใหญ่ของพรรคฯ นั้นมักจะอยู่ในกรุงเทพฯ การเดินทางไปปฏิบัติงานในชนบทนั้นมักเป็นการปฏิบัติงานเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามงานเคลื่อนไหวในเมืองคือการหาสมาชิกในหมู่นักศึกษาและหมู่กรรมกรก็ยังคงทำไต่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ในช่วงระยะนี้อาจจะกล่าวได้ว่าแนวความคิดชนบทล้อมเมืองเป็นแนวทางที่นำหน้าแนวความคิดอื่นในช่วงระยะตอนท้ายช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นที่แน่ชัดในความคิดเท่านั้น ส่วนการปฏิบัตินั้นยังคงมีลักษณะการปฏิบัติงานในเมืองเป็นสำคัญ

๓. การประชุมสมัชชาครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในช่วงระยะนี้ปรากฏว่าสมาชิกระดับสูงของพรรคฯ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมก่อความเสียหายแก่พรรคฯ พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยได้กำหนดนโยบาย "ป่านำบานและเปิดฉากการต่อสู้ด้วยอาวุธและขยายการปฏิบัติงานของพรรคฯ ให้กว้างขวางขึ้นในชนบท"

^๑ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง พรรคคอมมิวนิสต์กลายเป็นพรรคที่ถูกหมายขอมรับรองชั่วระยะหนึ่ง ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้พรรคคอมมิวนิสต์ส่งผู้สมัครหลายคนเข้ารับการเลือกตั้ง วันที่ ๖ มกราคม ๒๔๘๘ หัวหน้าพรรคคือ นายประเสริฐทรัพย์สุนทร เป็นผู้เดียวในบรรดาสมาชิกที่ส่งเข้าไปรับการเลือกตั้ง หลายคนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ ได้เกิดรัฐประหาร รัฐบาลทหารของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ทำการปราบปรามอย่างรุนแรงมากในช่วง

๔. ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สภาพภายในเมืองปรากฏว่ารัฐบาลได้เปิดแนวทางประชาธิปไตย โดยออกรัฐธรรมนูญและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น ประชาชนได้มีการใช้สิทธิกันประชาธิปไตย และค้นคว้าทางการเมืองอย่างกว้างขวางระดับหนึ่ง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวในหมู่นิสิตนักศึกษาด้วย กลุ่มหนึ่งจนมีอิทธิพลในศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาด้วย การเคลื่อนไหวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษานั้นได้ส่งผลถึงการต้องการความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น

๕. ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ นั้นเราอาจกล่าวได้ว่า กระแสคลื่นประชาธิปไตยและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนจักอยู่ในสภาพเปิดทางกว้างขวางมาก หนังสือต่าง ๆ เช่น สรรนิพนธ์ของเหมา เจ๋อตุง หนังสือที่มีความคิดก้าวหน้าได้รับการจัดพิมพ์จำหน่ายได้อย่างเปิดเผย การเคลื่อนไหวของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาในกรณีต่าง ๆ ก็สามารถกระทำได้อย่างเสรีเช่นกัน จนต้องยุติลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ขึ้น สำหรับในขณะนั้นอาจกล่าวได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสามารถขยายการต่อสู้ให้กว้างขวางออกไปในทุกภาค แมวจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละจังหวัดก็ตาม เช่น ทางภาคใต้เน้นลักษณะการเคลื่อนไหวทางทหาร นับว่ารุนแรงและกว้างขวางกว่าทางภาคตะวันออก (เช่น ทางจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น)

๒. นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร กับความเจริญเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เข้ามาบริหารประเทศหลังจาก พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้เป็นหัวหน้าทำรัฐประหารบีค่านางหลังจากเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ครั้งนั้นทำรัฐประหารโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่

* คุุรายละเอียดจาก เอกรงค์ รั้งประทีป, (แปล) วิลเลียม แมรกสลิย์และคณะ, (เขียน) เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ในทัศนะนักวิชาการอเมริกัน (พระนคร: แสงรุ่งการพิมพ์

จากการเป็นรัฐบาลปฏิรูปที่ไม่ฉลาดคือการเผยแพร่เหลี่ยมมากเกินไปในการที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ถึง ๑๒ ปี โดยการแบ่งการพัฒนาประชาธิปไตยออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงละ ๔ ปี ช่วงแรก ๔ ปี เป็นระยะฟื้นฟูบ้านเมืองให้มีเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจและการเมือง ด้วยการมีรัฐสภาที่สมาชิกได้รับการแต่งตั้งเพียงสภาเดียว ๔ ปี ช่วงที่ ๒ เป็นระยะเพิ่มพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยการมี ๒ สภา โดยวุฒิสภามีการแต่งตั้ง กับสภาผู้แทนที่เลือกตั้งมาจากราษฎร โดยมีอำนาจเคียงคู่กันหรือว่าเท่าเทียมกัน ๔ ปี ช่วงที่ ๓ เป็นระยะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยด้วยการมี ๒ สภา โดยวุฒิสภามีการแต่งตั้ง กับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือกตั้งมาจากราษฎร โดยให้วุฒิสภานั้นมีอำนาจน้อยลง และการไม่รู้จักแบ่งเวลาในการทำการปฏิรูป คือทำทุกอย่างทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมกันยอมไม่ได้^๒ หลักการปฏิรูปต้องรู้จักแบ่งช่วงเวลาแยกแยะว่าจะจัดการพัฒนาในด้านใดก่อน และขานินทร์ กรีวิเชียร ลมเหลวในเรื่องการคานอำนาจของคน ๒ ฝ่ายคือ ผู้เสียผลประโยชน์ และกลุ่มชนที่มีผลประโยชน์อยู่แล้ว นักปฏิรูปต้องพยายามคานอำนาจทั้ง ๒ กลุ่มไว้ตราบใจที่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าอำนาจของนักปฏิรูปก็ยอมสูญเสียไป วิธีการหนึ่งที่ผู้นำมาใช้ชอกช่าถึงหลักการการชุมนุมประท้วงทางการเมือง

วิธีการหนึ่งที่ผู้นำมักใช้ในการรักษาอำนาจของตนคือการข่มขู่คุกคามกว่าคลั่งในลักษณะที่รุนแรง การข่มขู่คุกคาม (Intimidate) คือการกระทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิด

^๑สยามจดหมายเหตุ (๒๔ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔): ๑๐๔๓.

^๒หลักการปฏิรูปของเคมานผู้นำตุรกี ซึ่งเป็นนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จ ได้แยกแยะขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการสร้างชาติ ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างสถาบันการเมืองขึ้นใหม่ ขั้นตอนที่ ๓ หันมาทำการปฏิรูปทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ คุรายละเอียดยกใน Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven - Yale University Press, 1968),

ความหวาดกลัวโดยการบังคับ การลงโทษที่รุนแรง รวมทั้งการคัดสิทธิและโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่ในความหมายที่เข้มงวด การข่มขู่ก็คือการใช้กำลังบังคับอย่างรุนแรง^๑

ในประเทศกำลังพัฒนานั้นการใช้วิธีข่มขู่ปรักฆะทางการเมืองมักจะใช้วิธีรุนแรง พลิกแพลงหลายรูปแบบ เช่น การตั้งองค์การตำรวจลับไว้อับจน คุมขัง กลั่นแกล้ง หรือการตั้งขบวนการอันธพาลไว้ออกลอบทำร้าย สังหารผู้นำฝ่ายตรงข้าม เช่น การเผาผลาญบ้านเรือน การจับกุมทรมาน การลอบฆ่า ฯลฯ เป็นต้น ในบางประเทศก็ใช้วิธีการเนรเทศผู้นำฝ่ายตรงข้ามให้ไปอยู่เสียยังต่างประเทศ หรือควบคุมไว้ในที่ที่เห็นว่าจะไม่เป็นอันตรายแก่รัฐบาลหรือผู้นำ นอกจากนั้นก็อาจจะใช้วิธีกักขังหรือจำกัดที่ให้อยู่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ แบบคือ กักขังให้อยู่ในที่จำกัดแต่ไม่มีสภาพคุมขังที่ตี เช่น ให้ออกกำลังกาย มีหนังสือให้อ่าน และไม่ตองทำงานใด ๆ กับการจำขังในที่จำกัดแต่ให้ทำงานอย่างหนักหรือทรมานจนกว่าจะยอมเข้าเป็นพวกด้วย^๒

การข่มขู่ในลักษณะที่รุนแรงที่สุดคือการกวาดล้างด้วยการฆ่า ในประเทศที่รัฐบาลสามารถควบคุมสื่อมวลชนให้อยู่ในเงาการใดและรัฐบาลมีกำลังตำรวจที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายปรักฆะกับรัฐบาลอาจจะสาปสูญไปโดยปราศจากรองรอย บางทีก็เป็นไปในรูปของฆาตกรรมอำพราง เช่น เครื่องบินที่ฝ่ายศัตรูของผู้นำโดยสารไปเกิดตก เกิดอุบัติเหตุชนกัน หรือ

^๑ W. Howard Wriggins, The Ruler's Imperative: For Political Survival in Asia and Africa, (New York: Columbia University Press, 1969), p. 159.

^๒ สุรพันธุ์ บัณยมาณพ, "การรักษารัฐอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม: ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรักฆะทางการเมือง พ.ศ. ๒๔๘๒," (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ถูกฆ่าเพราะพยายามหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่^๑ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการชุมนุม คุกคาม หรือการกวาดล้างจะเป็นวิธีการที่เลวร้าย ฆ่าเดือน หรือไร้อศีลธรรม แต่สำหรับในทางการเมืองแล้ว สำหรับในประเทศที่พัฒนาซึ่งมีระเบียบแบบแผนของกฎหมายดี การลงโทษต่อผู้กระทำผิดหรือฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลจะเป็นไปอย่างมีระเบียบและไม่ไร้กำลังรุนแรง แต่ในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ซึ่งกำลังตกอยู่ในช่วงของสงครามและความยุ่งเหยิง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว การชุมนุมดังกล่าวมักจะไม่มีความระมัดระวังของความปลอดภัย ความรุนแรง ผู้ปกครองมีอำนาจพิเศษที่จะจัดการกับฝ่ายปรปักษ์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในระบบการเมืองที่ต้องการความอยุ่รอด ระดับการชุมนุมจะไปในอัตราที่สูงมาก และการชุมนุมจะถูกนำมาเป็นข้ออ้างว่าเพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน^๒

อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่พัฒนาแล้ววิธีการชุมนุมก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ แต่ผู้นำจะนำใ้ใช้อย่างสมเหตุสมผลและเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงเท่านั้น

ในบางประเทศที่ประชาชนมีความเชื่อขาททางการเมืองมาก ๆ ผู้นำก็อาจจะใช้มาตรการพิเศษบังคับอย่างรุนแรง เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนหวาดกลัวและหันมาสนับสนุนตน ในบางกรณีผู้ที่เป็นสมุนบริหารหรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้นำก็จะถือโอกาสนั้นชุมนุมทำลายล้างบุคคลที่เป็นศัตรูโดยปราศจากคณธรรม ผู้นำที่ได้อำนาจมาโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหารการใ้ชีวิตชุมนุมจะเป็นไปในลักษณะที่กว้างขวางมาก แต่ถาเป็นผู้นำที่ได้อำนาจมาจากการเลือกตั้งการ

^๑ W. Howard Wriggins, The Ruler's Imperative: For Political Survival in Asia and Africa, p. 172.

ใช้วิธีชมชงจะเป็นไปในลักษณะที่กว้างขวางมาก แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้อ่านมาจากจากการเลือกตั้ง การใช้วิธีการดังกล่าวมักจะมีไม่มากนัก ยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายปักษ์มีการใช้ความรุนแรงก่อน ผู้บังคับจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงตอบโต้เพื่อป้องกันความอยู่รอดของตน^๑ สำหรับในแง่ การปราบปรามคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้น รัฐบาลชานินทร์ กรีวิเชียร ได้มีการปราบปรามโดยการทำลายล้างแนวร่วมซึ่งเป็นพวกปัญญาชน นิสิต - นักศึกษา^๒ ตลอดจนนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ และผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยพิจารณาจากคำปราศรัยของ ชานินทร์ กรีวิเชียร ในวาระที่แถลงนโยบายต่อสภาปฏิรูปเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม

^๑Ibid, p. 161.

^๒Edward Shils ได้ให้ความหมายของปัญญาชนว่าได้แก่บุคคลที่ได้รับการศึกษาแบบก้าวหน้าทันสมัย หรือได้รับการศึกษาชั้นสูงแบบสมัยใหม่ ไม่รวมถึงปัญญาชนแบบเก่าที่ได้รับการศึกษาชั้นสูงในแบบเก่าที่ได้รับการศึกษาชั้นสูงในแบบเก่าในลักษณะสังคมดั้งเดิม ปัญญาชนตามความหมายของ Edward Shils หมายถึงนิสิต นักศึกษา ในรูปของคำว่า Students เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาชน และมักเป็นนิสิตนักศึกษาที่สมัยใหม่หรือปัญญาชนรุ่นใหม่ ซึ่ง Shils เรียกว่า Modern Intellectual ความหมายของปัญญาชน ดูรายละเอียดได้จาก Edward Shils, "The Intellectual in the Political Development of the New States" in John H. Kautsky, (ed.), Political Change in Underdeveloped Countries Nationalism and Communism, (New York: London John Willey and Sons, Inc, 1963), p. 203, 220; ส.ศิวกัมภ์, ปัญญาชนสยาม (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๔๕ - ๔๖ ลีชิต ชีรเวทิน, การพัฒนาการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แพรวพิทยา ๒๕๑๙), หน้า ๒๒๘.

๒๕๑๕ นั้น การปราบปรามคอมมิวนิสต์เป็นนโยบายหลักใหญ่ของสมัชชาินทร์ กรีวิเชียร

การกวาดล้างพวกที่มีส่วนทั่วพันจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ นั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง คือเป็นการกวาดล้างแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย คือบุคคลที่มีจิตใจฝักใฝ่ใหม่เอียงในการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ การกวาดล้างนั้นกระทำทั้งตัวบุคคลและเอกสาร บุคคลสำคัญคือ ท.ปวย อิงภากรณ์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเวลา ๑๘.๑๕ น. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ และจับกุมนักเขียน นายวัชร เวทยะศิริวง "ยอดขง ทับทิวไม้" และยึดเอกสารได้จำนวน ๘ เล่ม นายธีรยุทธ บุญมี และพรรคพวกได้หลบหนีไปก่อนการจับกุม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ได้จับกุมอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ นายสมพงษ์ บุญเลิศ นายศิวพร อรรถเมศร์ และจับกumnักศึกษาคือ นางสาวสุกัญญา สมสว่าง

ส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น พ.ท.อ.สุวิน ไชยเชาว์ และ พ.ท.ท.ชาญ นุกถำแหง ได้เข้าทำการจับกุม นายอนรรักษ์ นิเมกุล ยามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายบุญชื่น ธีรรัตน์ ช่างไฟฟ้า นายนิกร ยานะ นายคอนแวง ปันธิ และจับ นายอรรณพ กิตติชัยวรรณ ซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ได้จับกุม นายประมวล ศรีเกษม อาชีพขายน้ำอ้อย เพราะทางเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นชาวเขมรที่หลบหนีเข้ามา และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ ในวันเดียวกันนั้นเองตำรวจได้จับกุมตัว นายจิระ พิพัฒน์โสภณ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจับกุมตัว นายวิชัย บรรลือศิลป์ อายุ ๒๗ ปี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเจ้าหน้าที่คนพบเอกสารสมุมนั้นที่กขความ

เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์ เลนิน และเหมาเจ๋อตุง จึงได้ทำการจับกุม^๑

จากการกวาดล้างทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่แก่พวกแนวร่วมและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์ของสายการปฏิบัติการทางการเมืองในเมืองส่วนหนึ่งลง และบรรยากาศสภาพการเมืองในขณะนั้นมีส่วนเอื้ออำนวยให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สมาชิกพรรค แนวร่วมที่เป็นทั้งปัญญาชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักการเมือง ตลอดจนนักเขียนท่องเที่ยวพจนานุกรมไปตั้งกองบัญชาการในป่า ซึ่งมีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หญิงชาวอเมริกันชื่อ ซิลเวีย แคททอรี (Sylvia Cattori) ได้เข้าไปสัมภาษณ์นักศึกษาในกองทัพปฏิวัติว่าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น วิหิตเสียง ประชาชนแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าที่นั่นเขตรักษาความปลอดภัยให้ที่ที่พักปลอดภัยในเขตรักษาพื้นที่^๒ ทำให้ปัญญาชนนักศึกษาหนีเข้าไปประมาณ ๑,๐๐๐ คน^๓ พวกผู้นำนักศึกษามองคนได้

^๑วิเทศกรรม (คณะ), สารคดีหลังมหาสงครามโลกครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพ์ไชยวัฒน์, ๒๕๒๐), หน้า ๑๐๖๓ - ๑๐๖๔.

^๒ซิลเวีย แคททอรี ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษนักศึกษาในกองทัพปฏิวัติ และได้ลงในหนังสือเช้า อีส เอเชีย ครอนิเคิล (Southeast Asia Chronicle) ของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ ๖๐ ในบทความฉบับนี้ ซิลเวีย แคททอรี ได้สัมภาษณ์ถึงชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของนักศึกษาในกองทัพปฏิวัติว่ามีการฝึกการบริหารฝึกการรบ อยู่อยู่ฝ่ายผลิตทำการผลิตและบางครั้งก็เข้าชั้นเรียน โดยศึกษาเรื่องการเมืองและการทหารเป็นส่วนใหญ่ คนใกล้ชิดทักท้วงกันแยกกันระหว่างหญิงชาย ส่วนคนที่แต่งงานแล้วจะแยกอยู่บ้านเล็ก ๆ พวกเราเรียกว่าบ้านตุ๊กตา ในเขตอำนาจรัฐ ผู้หญิงและผู้ชายมีอำนาจเท่าเทียมกัน คุรายละเอียดยจาก ซิลเวีย แคททอรี "สัมภาษณ์พิเศษนักศึกษามหาวิทยาลัยในกองทัพปฏิวัติ (๑), และ (๒)" ใน โลกใหม่ (๑๖ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๑): ๓๔ - ๓๕, (๒๓ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๑): ๓๐ - ๓๑.

^๓กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและ

หลอมหนีเข้าป่าก่อนหน้าเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าป่าไปใน
 ช่วง ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ การเข้าป่าของบรรดาปัญญาชนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
 ประเทศไทยได้เติบโตใหญ่ขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ผลลัพธ์ของพรรคฯ คือได้ปัญญาชนเหล่านี้ไป
 เป็นแนวร่วมไทแก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ผลเสียได้บังเกิดขึ้นในเวลาต่อมาคือ
 ปัญญาชนเหล่านี้ของประสบปัญหาความขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 ใน พ.ศ. ๒๕๒๒^๒ ปัญญาชนที่เข้าป่านั้นส่วนหนึ่งไปตั้งกองบัญชาการที่ประเทศลาว นายไชแสง
 ซึ่งอยู่พรรคสังคมนิยมนั้นกับหนีเข้าป่าด้วย และพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนหนึ่งที่อยู่ในลาวนั้นได้รับการ

ปัญญาชนส่วนหนึ่งของบรรดาผู้นำนักศึกษาโค่นจับกุม สุธรรม แสงประทุม อนุพงษ์
 พงษ์สุวรรณ อภินันท์ บัวหะภักดิ์ สุรชาติ บำรุงสุข ประพนธ์ วังศิริพิทักษ์ วิโรจน์ ตั้งวานิช
 มหิทธิร ทัศนบุญเพิ่ม อารมณ พงศ์พงษ์ าลา ฑูรายละเอียดจาก "คดีเลือก ๖ ตุลา" อาทิตย
 (๒๐ กันยายน ๒๕๒๐): ๘ - ๘ ปัญญาชนที่เข้าป่าก่อนหน้ากรณี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เช่น
 นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล จิระนันท์ พิตรปรีชา พินิจ จารุสมบัติ เหวง โตจิราการ
 สมาน เลือควงหัด ประสิทธิ์ ไชโย เทอภุมิ ใจดี าลา ไทเข้าป่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
 ๒๕๑๘ "ทออายุ พทท." ตะวันออก ๓ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓): ๑๓; "สัมภาษณ์พิเศษ
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" ตะวันออก ๓ (๑๘ มกราคม ๒๕๒๔): ๑๘; "ป่าประสานเมืองจริง
 หรือ" สภาพบุรุษประชามิตร ๓ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๓): ๑๑ ปัญญาชนที่จัดเป็นกลุ่มผู้นำเข้าป่า
 ในกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีอาทิเช่น บุญส่ง ชเลธร สมชาย เลชะวิวัฒน์ วิสา คัญทัพ ปรีดี
 บุญซื่อ าลา ฑูรายละเอียดใน "บุญส่ง ชเลธร หน้าที่ของผมคือพูดความจริง" ชาวไทยนิกร
 ๓ (๓ ธันวาคม ๒๕๒๒): ๓๖ "สัมภาษณ์พิเศษ ปรีดี บุญซื่อ" ตะวันออก ๓ (๕ มกราคม
 ๒๕๒๔): ๑๘ ผู้ที่เข้าป่าภายหลังกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้แก่ วิวิธ ศักดิ์จิรพาพงษ์ ฑูราย
 ละเอียดได้จาก "สัมภาษณ์ วิวิธ ศักดิ์จิรพาพงษ์" สยามนิกร ๔ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓):

^๒ "ความขัดแย้งของคอมมิวนิสต์ไทยกับชนชั้นกลาง" ปักกิ่ง ๒ (๒๕ มกราคม

สนับสนุนจากเวียตนามโดยตรง* พวกปัญญาชนที่ไปอยู่ประเทศลาวนั้นมีชาวที่ไม่เป็นทางการ เล็ดลอดออกมาว่ามีการจับคู่ระหว่างชายหญิงให้แต่งงานกัน โดยจกพิธีการแต่งงานที่ง่าย ๆ ขึ้นที่ประเทศลาว พรรคคอมมิวนิสต์คงเห็นบทเรียนที่ผ่านมาได้ว่าการกีดกันความรักระหว่าง หญิงสาวชายหนุ่มนั้นยอมไม่เป็นผลดีแก่พรรคทั้งในแง่การปฏิบัติงาน และความจงรักภักดีที่มีต่อ พรรคนั้นก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่สำคัญคือปัญญาชนเหล่านั้นกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งเรื่อง ความรักเป็นเรื่องที่พรรคชักขวางไม่ได้ สำหรับการปฏิบัติงานในรูปแบบปาลอมเมือง ตาม แนวทางของเหมาเจ๋อตง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการรับแนวร่วมเหล่านี้เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จและอีกอันมากในการตอบคำถาม เพราะกลุ่มปัญญาชนที่ เข้าป่านั้นมีเหตุผลแตกต่างกัน บางคนเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์สูงส่งตั้งใจจะปฏิวัติประเทศไทยให้ สำเร็จ แต่บางคนเข้าป่าไปเพราะสถานการณ์บังคับขาดอุดมการณ์^๒

จุดประสงค์ของกลุ่มปัญญาชนที่เข้าป่าอาจแบ่งประเภทได้ดังนี้ หนีตายจากการ โจมตีของฝ่ายขวาจัด เคียดแค้นชนชั้นปกครองจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ อยากรแค้นแค้นแทน เพื่อน เบื่อหน่าย (Alienation) ระบบการเมือง ตามคนรักเข้าป่า พัฒนาสังคม เรียน ไม่จบ มัวกับการต่อสู้ ทำงานทำไม่ได้ อยากรเป็นผู้นำต่อ^๓ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้องประสบกับภาวะรอยคนกร่อยปัญหา ผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งได้กล่าวถึงพรรคโดยให้ สัมภาษณ์ว่า "จากประสบการณ์ที่เข้าป่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่สามารถตอบ ปัญหาเขาได้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ"^๔ ลักษณะงานที่กลุ่มปัญญาชนต้องปฏิบัติคือเลี้ยงหมู

* กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและ สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย, หน้า ๓๑.

^๒"คอมมิวนิสต์: จากป่าสู่นคร" อาทิตย (๑๐ มกราคม ๒๕๒๑): ๒๕.

^๓"ทศอายุพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" ตะวันใหม่ ๓ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓):

๑๓.

^๔"สัมภาษณ์พิเศษ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" ตะวันใหม่ ๓ (๑๕ มกราคม ๒๕๒๔):

ทำนา ปลูกผัก ฆ่าฟัน อยู่ยาม เลี้ยงเด็ก เป็ชอง และทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบวินัยของพรรคอย่างเคร่งครัดมาก รวมไปถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การที่ท้องถิ่นนอนที่ห้ทครั้งและทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด และการเรียกร้องของพรรคใหญ่หญิงไว้ผมสั้นแล้ว โทณคนคอเชียว โดยเขาให้เหตุผลวามยาวไม่ใช่ลักษณะของผู้ใช้แรงงาน ความซัดแย้งในการปฏิบัติงานคือปัญญาชนไม่สามารถปฏิบัติงานกับชาวบ้านอย่างใดดลมานัก^๒ ความซัดแย้งที่กล่าวมานั้นถึงจะเป็นเรื่องปลัดถอยแถมมีความสำคัญกับพรรคมิใช่น้อย แนวรวมเหล่านี้มักจะถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้เป็น เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อให้แกพรรคเพื่อเชิดชูนโยบายการไร้ความรุนแรง^๓ กลุ่มปัญญาชนจึงต้องอยู่ในกองทัพปลดแอกในฐานะนักปฏิวัติ ปฏิบัติการทางการเมืองโดยการก่อการร้ายของผูก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในภาคใต้ เช่น การที่ผูก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงคอปเตอร์^๔ คณะนายพลตก ยิงรองผู้วาราชการจังหวัดคาย นักชวมากเจ็บสาหัส เหตุการณ์การก่อการร้ายและการปราบปรามของรัฐบาลมีอยู่เสมอ ยิงรัฐบาลดำเนินนโยบายกำจัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ประกาศคณะปฏิรูปฉบับที่ ๕^๕ สั่งให้หนังสือพิมพ์รายวันและสิ่งพิมพ์ทุกชนิดให้ทำการหยุดตีพิมพ์หรือออกจำหน่ายแจก ตอมาปรากฏว่าหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง ๑๓ ฉบับ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ถูกห้าม นำมาตีพิมพ์ ส่วนหนังสือพิมพ์จะตีพิมพ์จำหน่ายใดต้องไปยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณา คำร้องเพื่อขอดำเนินการพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่อไป จากกรวิเคราะห์ปรากฏว่าสิทธิเสรีภาพของ

^๑"สัมภาษณ์พิเศษ เสกสรรค ประเสวีรัฐกุล" ตะวันออก ๓ (๑๔ มกราคม ๒๕๒๔):

๑๖ - ๑๘.

^๒"พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อปัญญาชน" มาตุภูมิ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓): ๖ - ๑๐.

^๓"สัมภาษณ์พิเศษ ปรีดี บุญซื่อ" ตะวันออก ๓ (๕ มกราคม ๒๕๒๔): ๑๘.

^๔ไทยรัฐ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔): ๑, ๑๖ และ ดาวสยาม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔):

ประชาชนและของหนังสือพิมพ์นั้นถูกริรอนลงไปมาก จากการที่รัฐบาลมีมาตรการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางหนังสือ พวกนักหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายสภาพสังคมนี้เข้าป่าไปก็มี และประชาชนเองก็มีความรู้สึกในเรื่องการจำกัดเสรีภาพเหมือนกับการศึกษาในเรื่องมติมหาชนยอมกระทำไม่ได้เลย เพราะหนังสือพิมพ์ไม่ได้สะท้อนภาพพจน์มหาชนขณะนั้นเลย จากสถิติรวบรวมการปิดหนังสือพิมพ์ในสมัยรัฐบาลชานินทร์ ทรวิชัยร มีทั้งหมด ๒๒ ครั้ง^๑ การปิดหนังสือพิมพ์นั้นเป็นหลักการที่ขัดกับความเป็นประชาธิปไตยที่รัฐบาลเคยกล่าวไว้ในการแถลงว่าจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แต่การกระทำของรัฐบาลนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นการป้องกันคอมมิวนิสต์รัฐบาลได้ใช้วิทยุเป็นสื่อในการป้องกัน โดยจัดรายการทางวิทยุ^๒ หลายรายการด้วยกัน และรายการที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยตรงก็คือรายการเพื่อแผ่นดินไทย จัดโดยหน่วยงานของทหาร กองอำนาจการรักษาความมั่นคง เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ของทุกวัน ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทำการถ่ายทอดเสียง ๒๐๘ สถานี ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประหยัดและเข้าได้ถึงทุกท้องที่ตามในเขตหมู่บ้านและตำบลและเข้าถึงตัวประชาชนโดยตรงเลย

^๑ในการปิดหนังสือพิมพ์ ๒๒ ครั้งมีหนังสือพิมพ์ที่ถูกปิดคั้งนี้คือ คาวการรายบุคคลยาม ชาวไทย เสียงปวงชน ปฏิญญา แนวหน้าแห่งยุคเคลินิวส์ เคลิเมล์ บ้านเมือง สยามรัฐ เคนสยามรายวัน บางกอกเคลิไทย บูรพาใหม่ยุคชาวสยาม วันเวลาในการปิดและสาเหตุของการสั่งปิดหนังสือพิมพ์ถูกรายละเอียดจาก "หนังสือพิมพ์กับรัฐบาลรบกันมาจาก ปว. ๑๗ - ปว. ๘๒" ปริทัศน์, (๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๐): ๒๓ - ๒๔).

^๒จากการวิจัยผลของการใช้วิทยุกระจายเสียงมีข้อได้เปรียบกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่น คือสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้โดยไม่จำกัดวัยและความรู้ อันจะทำให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้ อ่านออกเขียนได้ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ ๒๗ ของประชากรทั่วประเทศ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการรับฟังและการรับฟังนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่ ๒๐๘ สถานี ถูกรายละเอียดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจวิทยุ

๒.๑ นโยบายภายในประเทศของรัฐบาลชานินทร์ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

การออกกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นี้ ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ เป็นต้นมา ได้แสดงไว้ในภาคผนวก และการป้องกันและปราบปรามนั้นก็กระทำเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยแล้วแต่ที่รัฐบาลชุดใดจะถือเป็นปัญหาหลักใหญ่ มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอยู่หลายรัฐบาล และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ (ฉบับที่ ๒)^๒

ในสมัย ชานินทร์ กรีวิเชียร นั้น ได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเพิ่มเขตจังหวัดซึ่งเป็นเขตแทรกซึมถึง ๓๕ จังหวัด และออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑, ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕^๓

การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นก็เป็นที่ไปอย่างกว้างขวาง จะสังเกตพบว่าภาคใต้เป็นเวทีการก่อการร้ายที่มึนหมามาก อาจจะเนื่องจากถูกปราบปรามในเมืองอย่างหนักและภาคใต้อยู่ห่างไกลจากรัฐบาลกลาง และสภาพปัญหาต่าง ๆ ของภาคใต้ที่สะสมมาเป็นเวลานาน การก่อการร้ายมีมากขึ้นเพิ่มความรุนแรง

ชานินทร์ กรีวิเชียร, การใช้กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ ๔ ๒๕๑๖), หน้า ๒๓๘.

^๒ สมเชื้อ ท้าววงศ์ศรี, การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์: ศึกษากรณีบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๖) หน้า ๒.

ในระหว่างนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ปฏิบัติกรทวิความรุนแรงขึ้นจนเกือบจะกลายเป็นชาวทาคหัวหนังสือพิมพ์ประจำวัน^๑ ถึงแม้ว่าการใช้กำลังของผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นจะมีได้มีผลในทางกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในลักษณะก่อวณและลอบโจมตีสถานที่ของทางราชการบางแห่ง โดยเฉพาะสถานีตำรวจภูธรประจำกิ่งอำเภอที่อยู่ในท้องที่ทางไกลและมีกำลังป้องกันตนเองไม่เพียงพอ แต่ชาวคังกลาวก็ต้องจัดว่ามีผลในทางกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนที่ได้ยินได้ฟังโดยทั่วกัน อย่างน้อยที่สุดก็คือเศร้าสลดใจในความสูญเสียของบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งได้พยายามต่อสู้กับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขอมอทิศชีวิตและเลือกเนื้อเพื่อปกป้องทรัพย์สินของทางราชการและอุคมคคิแห่งหน้าที่ของตนด้วยความกล้าหาญเค็ดเคี้ยว

การที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้กำลังเข้าก่อวณและโจมตีสถานีตำรวจภูธรในท้องถื่นอันกันการทางไกล และทำลายสถานที่พร้อมทั้งปล้นทรัพย์สินของทางราชการและบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อยครั้งในระยะนี้

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกำหนดจุดยุทธศาสตร์ชั้นพอจะเห็นรูปร่างไคซัคเจนเป็นรูปตัวแอล (L)^๒ ดังแสดงในภาพ ในการที่จะตักคินแดน ๑๖ จังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทยออกจากการปกครองของรัฐบาลกลางในกรุงเทพฯ โดยวางแนวทางตลอดเทือกเขาเพชรคานชาวแคนลาว มาจคเทือกเขาพมคังรักคานชายแดนเขมรเหนืออำเภอรัฐประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการสะสมกำลัง อาวุธ ยุทธภัณฑ์ เขาลอมเมืองคอไป

^๑"ผกค.กายไคก่าเวิม" สยามรัฐสัปคาคหิจารณ ๒๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐):

เป็นเวลากว่า ๑๒ ปีแล้วที่ประเทศไทยได้พยายามปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่ยังไม่เห็นแผนการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากว่าแม่ทัพภาคต่าง ๆ จะเห็นเหมาะสมกับสภาวะการรบ แม้แต่ กอ.รมน. ซึ่งเป็นที่รวมส่วนต่าง ๆ ของกองทัพในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีอำนาจในการสั่งการคานทหาร นอกจากมุ่งหวังชิงพื้นที่และหมู่บ้านจากเขตที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายไปแล้วเท่านั้น

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ที่บ้านสอง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงเฮลิคอปเตอร์ที่นำ หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต นางสนองพระโอษฐ์ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถึงแก่อสัญกรรม และวันที่ ๒๑, ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐ มีการประเบิดใกล้ที่ประทับ ขณะพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและพระราชทานรางวัลครูปอเนาะที่โรงเรียนจังหวัดยะลา

สำหรับนโยบายการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ที่แตกต่างกันไปจากรัฐบาลยุคก่อนคือ มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์ร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย^๒ โดยใช้แผนคาวใหญ่-มุสนาห์^๑ แผนคาวใหญ่-มุสนาห์^๒ และแผนชะฮายาเบน^๓

นอกจากนี้แล้วนโยบายทางการเมืองอีกประการหนึ่งในการป้องกันตนเองและเป็นการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเขตจังหวัดสำคัญ ๑๕ จังหวัดที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

^๑ไทยรัฐ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐): ๑, ๑๖.

^๒สยามรัฐ (๑๔ เมษายน ๒๕๒๐): ๑, ๑๒.

^๓"คาวใหญ่ยังไม่ขึ้นที่เบตง" ตะวันออกปริทัศน์ (๔ เมษายน ๒๕๒๐): ๔ - ๑๐.

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๐ พลโทปิ่น ชรรมศรี แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๔ ได้แถลงว่าการปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์และผู้ก่อการร้ายตามบริเวณพรหมแดนไทย - มาเลเซียว่าแผน "คาวใหญ่-มุสนาห์ ๑" ได้บรรลุผลสำเร็จ โจรจีนและผู้ก่อการร้ายแตกกระจัดกระจาย จึงเริ่มถอยไป จาก สยามจดหมายเนต ๒ (๑๗ มีนาคม ๒๕๒๐): ๒๔๑ - ๒๔๔.

เข้าไปมีอิทธิพลในหมู่บ้าน ๔,๐๐๐ แห่ง คือการจัดตั้งโครงการบ้านไทยอาสาป้องกันตนเอง (ทสป.) เข้าแก้ไข มีปฏิบัติการทางกำลังรบหลักและกิ่งทหาร ซึ่งหมายถึงใช้พลังประชาชน ชาวไร่ ชาวนา เขาร่วมด้วย ไข่มากในทางภาคอีสาน กองทัพภาคที่ ๒ ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ และภาคใต้ กองทัพภาคที่ ๔ ยังมีไม่มาก จากสถิติของการฝึกอบรมสมาชิก ทสป. นั้นทำได้มากที่สุดกในสมัยรัฐบาลชานินทร์ คือช่วงปี ๒๕๑๕ - ๒๕๒๐ มีหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันตนเองถึง ๑,๕๔๐ หมู่บ้าน การทำโครงการไทยอาสาป้องกันตนเอง (ทสป.) นี้เริ่มจาก ๒๕๑๔ และรัฐบาลชานินทร์ถือเป็นหลักการณ์นโยบายทางการเมืองอันหนึ่งในการปราบปราม พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

๒.๒ นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชานินทร์ กรีวิเชียร

การดำเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลสมัยชานินทร์ กรีวิเชียร มีผลกระทบในการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จากการแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีโคกล่าวถึงนโยบาย^๒ ต่างประเทศคือจะดำเนินนโยบายโดยอิสระ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ จะดำเนินความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศด้วยความจริงใจโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในระบบการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจและสังคม และจะกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกันแถลงนโยบายในแง่การดำเนินนโยบายต่างประเทศว่าจะดำเนินนโยบายสัมพันธ์กับทุกประเทศด้วยความจริงใจ โดยไม่คำนึงถึงระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม แต่วิธีการปฏิบัติของชานินทร์นั้นจะพบว่า การดำเนินนโยบายต่างประเทศนั้นจะเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับกลุ่มอาเซียน กลุ่มโลกเสรีตะวันตก

^๒"กองทัพชาวบ้าน" สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, ๒๑ (๑๑ กันยายน ๒๕๒๐): ๑๔-๑๗.

๒.๒.๑ กลุ่มอาเซียน ได้เจริญสัมพันธไมตรีพิเศษกับประเทศมาเลเซีย คือร่วมกันปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยใช้แผนต่าง ๆ ในการปราบปราม ชานินทร์ กรีวิเชียร ได้เดินทางไปเยี่ยมคาโต๊ะ ฮุสเซน ออนัน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน จุดใหญ่ของการไปเยี่ยมครั้งนั้นนอกจากส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างกันแล้วยังร่วมตกลงการปราบปรามการรุกรานของคอมมิวนิสต์ และการไปเยือนสิงคโปร์ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม เพื่อเยี่ยมคารวะและเจรจากับ นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์^๒ เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน ท่อจากนั้นวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๘ ได้เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนทางการค้ากับซูฮาร์โต โดยอินโดนีเซียจะซื้อข้าวจากไทย และอินโดนีเซียจะขายน้ำมันให้แกไทยจำนวนหนึ่งควย สำหรับฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีโคโป เจริญสัมพันธไมตรีกับประธานาธิบดีมาร์คอส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม และโคโปประกาศ แลกเปลี่ยนรวมไทย - ฟิลิปปินส์ เพื่อขยายการค้าและหารือเกี่ยวกับความมั่นคงร่วมกัน และผู้นำกลุ่มอาเซียน เช่น นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ ๓๐ มกราคมถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐^๓ และคาโต๊ะ ฮุสเซน ออนัน ได้มาเยี่ยมประเทศไทยระหว่าง ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๒๐^๔ คาโต๊ะ ฮุสเซน ออนัน กล่าววาทา ประเทศไทยถูกประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์เล่นงาน เมื่อไทยต้องการความช่วยเหลือมาเลเซียจะหาจนสุดความสามารถ

๒.๒.๒ กลุ่มโลกเสรีตะวันตก คือการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศนิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ได้มาเยือนไทยเมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีการแลกเปลี่ยนกันในด้านโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือที่นิวซีแลนด์ให้กับไทย ภายใต้แผนการโคลัมโบ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวง และนายกรัฐมนตรีผู้ป่วนมาเยี่ยม

^๑สยามจกหมายเหตุ, (๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๑๘): ๑๑๕๕.

^๒สยามจกหมายเหตุ, (๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘): ๑๑๗๘.

^๓สยามรัฐ (๓๑ มกราคม ๒๕๒๐): ๑, ๘.

ประเทศไทยระหว่าง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๐^๑ ได้ลงนามแลกเปลี่ยนโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนการโคลัมโบไทย - ญี่ปุ่น รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือมีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๗๓ ล้านบาท และ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ๗ กันยายน ๒๕๒๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๒๐^๒ และเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ๑๑ - ๑๔ กันยายน สำหรับการเยือนญี่ปุ่นนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ และ เชื้อเชิญนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเมืองไทย และการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี^๓ เพื่อความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ได้มีแถลงการณ์ร่วมของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย กับ นายชอย กิวซา นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายสัมพันธ์ไมตรีกับกลุ่มโลกตะวันตกที่ปกครองประเทศด้วยเสรีประชาธิปไตย

ผลเสียของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลธานินทร์ การดำเนินนโยบายทางการเมืองที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้รัฐบาลต้องตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสังคมนิยมไปหมด โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนซึ่งเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของไทยในอดีต ต้องสูญเสียไป ตลาดสินค้าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ต้องการสินค้าระดับคุณภาพต่ำและปานกลาง เพราะกำลังซื้อน้อย เมื่อตลาดถูกปิดกันสินค้าไทยก็ถูกปิดกันไปด้วย ทำให้เกิดภาวะล้นตลาด สินค้าเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกไปดีตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ เพราะประเทศที่พัฒนาต้องการสินค้าคุณภาพดี แม้ว่ารากจะแพงหน่อยแต่ไม่เหลือบอกว่าแรงที่เขาคงจะซื้อหาได้ในปี ๒๕๑๕

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

^๑ สยามจกหมายเหตุ (๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๐): ๔๔๘.

^๒ สยามจกหมายเหตุ (กันยายน ๒๕๒๐): ๑๐๘๘ - ๑๐๑๒.

^๓ สยามจกหมายเหตุ (๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐): ๑๐๓๓ - ๑๐๓๘.

^๔ "ความสัมพันธ์กับต่างประเทศเกิดเป็นหย่อมยอียดลานซ่า ๆ" สยามรัฐสัปดาห์

ไทยขาดดุลการค้าไปถึง ๑๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ และในปี ๒๕๒๐ ทำให้ประเทศขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอีกราว ๆ ๑๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ หรือไปกู้เงินจากต่างประเทศ หรือการที่รัฐบาลญี่ปุ่นตกลงช่วยรัฐบาลไทย ๔,๓๐๐ ล้านดอลลาร์ ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะช่วยเหลือโครงการให้เงิน แต่รัฐบาลไทยเสียเปรียบดุลการค้ามานาน และจำนวนมากมายกับญี่ปุ่น การแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกอย่างแน่นอน*

ในเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศของ รัฐบาลธานินทร์ฯ ได้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการดำเนินนโยบายทางการเมือง และนายถนัด คอมันตร์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจต่างประเทศ ได้เสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยให้รัฐบาลแยกนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ออกจากระบบเศรษฐกิจ โดยอ้างว่าสมัยนี้ทุก ๆ ประเทศที่ค้าขายกันไม่คำนึงถึงสิทธิทางการเมือง การตั้งตัวเป็นศัตรูมีแต่ผลเสีย รัฐบาลไม่ควรจะนำเอามาตรการปราบปรามคอมมิวนิสต์เข้าไปต่อต้านชาติอื่น เพราะจะเป็นผลเสียหายตกอยู่กับประเทศไทย^๒ การดำเนินนโยบายเช่นนี้ทำให้กลุ่มประเทศสังคมนิยมให้การสนับสนุนเต็มที่ต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เช่น การก่อการร้าย แนนอนการไม่เปิดสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มสังคมนิยมอินโดจีน ทำให้กลุ่มสังคมนิยมอินโดจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนลาวให้ความสนับสนุนและที่พิทักษ์แก่อำนาจพรรค แนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งหมดถึง ๒๑ จุด

โดยสรุปแล้วที่รัฐบาลไทยในสมัยรัฐบาลธานินทร์ฯ ได้ดำเนินนโยบายเป็นปรักกับกลุ่มสังคมนิยมทุกประเทศอย่างรุนแรงก้าวร้าว มีผลโดยตรงให้พรรคคอมมิวนิสต์ต่างประเทศเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาของวัคมี ศรีวรพงษ์พันธ์ ยืนยันว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอิทธิพลต่อการอุ้มการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นอย่างมาก

และพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้ประกาศนโยบายหลักที่จะครอบครองโลก^๑ เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้นำของโลกคอมมิวนิสต์ เช่น สหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะทุ่มเทความช่วยเหลือให้พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศย่อยพัฒนาต่าง ๆ ให้ทำการปฏิวัติเพื่อจะสามารถยึดอำนาจการปกครองรัฐได้ สำหรับในประเทศไทยนั้น เนื่องจากรัฐบาลไทยในสมัยของ นายชานินทร์ ได้ดำเนินนโยบายภายในประเทศแบบรุนแรง ผลักดันปัญญาชนเข้าป่าและการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบต่อต้านโลกคอมมิวนิสต์ผลักดันให้โลกคอมมิวนิสต์ ทุ่มเทความช่วยเหลือให้พรรคคอมมิวนิสต์ขยายตัวและแข็งแกร่งขึ้นเต็มตัว สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงความขัดแย้งทางอุดมการณ์ภายในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของพรรค ทั้ง ๓ ส่วน คือ พรรคใต้วิเคราะหุ่อุดมการณ์กับผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และความขัดแย้งทางแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สำหรับกองทัพปลดแอกจะจัดรวมไว้ในความขัดแย้งทางอุดมการณ์ในยุทธศาสตร์ - ยุทธวิธี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย